



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒ มูลค่าข่าว ๑๘๒,๕๔๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

सान.นเรศวร ชีวศุกยกองฟ้า

หลังจากเห็นหาสามภาคมันเพื่อมารับตำแหน่ง
สุดยอดนางฟ้า "The Angel" คนแรกของเมือง
ไทยมาหลายสัปดาห์ ในที่สุดเมื่อเวลา 17.30 น.
วันที่ 27 ก.ย. ที่สตูดิโอ 3 เวิร์คพอยท์ จ.ปทุมธานี
รายการ The Angel นางฟ้าติดปีก รายการค้น
หาสุดยอดแอร์โฮสเตส ก็มาถึงรอบสุดท้ายกับสาว
3 คนจากผู้ประกวดทั่วประเทศ 1 หมื่นคน โดย
บรรยากาสนิสตูดิโอเต็มไปด้วยความคึกคักกับ
เหล่ากองเชียร์ของทั้ง 3 สาวงามที่เตรียมป้ายไฟมา
เชียร์ขวัญใจของตัวเอง

ต่อมาเวลา 18.00 น. เริ่มเปิดไฟเวทีการแข่งขัน
ของเหล่านางฟ้าผู้ผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลทั้งหมด
15 คน ที่มาร่วมเป็นพิธี พิธีกรรมการแสดงจากนาย
พาทย์ สารสิน ซีอีโอสายการบินนกแอร์ ที่มาโชว์ลีลา
โซโล่กีตาร์ไฟฟ้าด้วยบทเพลงปลั๊ก อิน เบบี และ
เปิดตัว 3 นางฟ้าที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้าย ได้แก่
หมายเลขเอช 1 ก้อย-กรกช แข็งขัน อายุ 25 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร
หมายเลขเอช 2 ยิม-อาริญา เต็งจรรย์ชัย อายุ
24 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์
ม.เชียงใหม่และหมายเลขเอช 3 จี-สารดา เอ็งสิริภัท
อายุ 28 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์
มศว โดยทุกคนต่างมาพร้อมความมั่นใจว่าจะได้
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หลังฝ่าด่านบททดสอบ
ของรายการมาอย่างมากมาย และในรอบสุดท้ายนี้
ทั้ง 3 สาวยังคงต้องผ่านบททดสอบอีก 3 บท บท
ทดสอบแรก คือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ในเหตุจำลองที่ทางรายการจัดเตรียมขึ้นเพื่อทดสอบ
ไหวพริบของทั้ง 3 คน ณ ประเทศพม่า โดยแต่ละคน
ได้ใช้ไหวพริบและการแก้ปัญหาให้ผ่านสถานการณ์
จำลองเหล่านี้ไปได้ในแบบฉบับของแต่ละคน

ต่อดูด้วยบททดสอบที่ 2 เป็นบททดสอบวัด
คำพูดและความคิดเห็นต่อเนื้อเพลง ที่ได้นักร้อง
คุณภาพ บี-พีระพันธ์ เดอว์วอง มาถ่ายทอดบทเพลง
"อิฐก้อนหนึ่ง" ซึ่งทั้ง 3 สาวได้แสดงความคิดเห็น

ต่อเนื้อเพลงทีละคน ซึ่งแต่ละคนได้แสดงความ
คิดเห็นต่อบทเพลงและเนื้อเพลงที่ได้ยินและฟังแตก
ต่างกันออกไปกระทั่งถึงบททดสอบสุดท้ายบนเวที
The Angel นางฟ้าติดปีก กับ 1 คำถามพิเศษที่
ถามโดยนายพาทย์ สารสิน ซีอีโอสายการบินนกแอร์
ที่ว่า "ในเมื่อคุณสามารถไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตส
ของสายการบินนกแอร์ได้ตามปกติแต่ทำไมถึงมา
สมัครเป็นแอร์โฮสเตสในรายการ The Angel" โดย
คำตอบของแต่ละคนนั้น เป็นคำตอบที่น่าประหลาดใจ
และฉะฉานจนทำให้ผู้ถามคำถามอย่างนายพาทย์ รวม
ถึงคณะกรรมการรู้สึกประหลาดใจในคำตอบของ 3 คน

จนถึงวินาทีระทึกของทั้ง 3 สาวบนเวที กับ
การตัดสินรอบสุดท้าย หลังจากทักดูฉันทริภูมิ-
เศรษฐี ประกาศปิดโหวต จากนั้นพิธีกรหนุ่มขาน
ชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตอันดับ 3 ตำแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลขเอช 2 ยิม-อาริญา
เต็งจรรย์ชัย รั้งรางวัลเงินสด 100,000 บาท ผู้ที่
ได้คะแนนโหวตอันดับ 2 ตำแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่หมายเลขเอช 3 จี-สารดา เอ็งสิริภัท
รั้งรางวัลเงินสด 200,000 บาท ขณะที่ผู้ได้คะแนน
โหวตสูงสุดจะได้เป็น The Angel คนแรกของ
เมืองไทย ได้แก่ หมายเลขเอช 1 ก้อย-กรกช แข็งขัน
สาวจาก ม.นเรศวร ที่พีชิตรางวัลใหญ่ เงินสด
1,000,000 บาท และโทรศัพท์มือถือจากไอโมบาย
ดีทีบี ซิริดี วัฒนธรมิตชูบุษิ แอจทราช 1 คัน มูลค่า
530,000 บาท เดอะ คีย์ สาทรราชพฤกษ์ คอนโดมิเนียม
จากแลนด์แอนด์เฮ้าส์มูลค่า 3.2 ล้านบาท กรมธรรม์
คุ้มครองชีวิตทุนประกัน 5 ล้านบาทจากกรุงเทพ-
ประกันชีวิต ห้องพักรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครืออนันตรา มูลค่ารวมกว่า 1,440,000 บาท
และสิทธิ์ในการเป็นแอร์โฮสเตสและแบรนด์แอม-
บาสเดอร์ของสายการบินนกแอร์ รวมมูลค่าของ
รางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 6,000,000 บาท

ต่อมา ก้อย-กรกช เปิดใจหลังคว้าตำแหน่งว่า
รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากเพราะวันแรกที่มาสมัครคุณพ่อ
เป็นคนบอกจึงมาสมัคร และได้ร่วมทำกิจกรรมที่
ทีมงานจำลองเหตุการณ์ให้ผู้เข้าประกวดได้มีสติ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ และทุกคนร่วมกิจกรรม
อย่างสุดความสามารถแต่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับโอกาส

จากคนไทยทั่วประเทศมากมายขนาดนี้ ทั้งนี้ คิดว่า
ที่ได้รับรางวัลนี้เพราะความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง
จึงชอบทุกเสียงคะแนนโหวต หลังจากนั้นจะต้อง
ทำหน้าที่ตามฝันไว้ตั้งแต่เด็กคือการเป็นแอร์โฮสเตส
ที่ดี และจะนำประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ไปใช้
ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป



